
 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๑ ครั้งที่ ๓๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ 

 

   วันพฤหัสบดีที่ ๒7 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา  
อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที ่๓๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง  เป็นพิเศษ โดยมี นายสุชาติ  ตันเจริญ รองประธาน           
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยน      
ท าหน้าที่ประธานการประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 

    (๑) กระทู้ถาม        (ไม่มี) 
 

    (๒) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
     ๑. ที่ประชุมรับทราบสรุปเวลาการอภิปรายการพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป    

เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล  
          ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๓๑ (สมัยสามัญประจ าปี

ครั้งที่สอง  เป็นพิเศษ ดังนี้ 
         (1  วันจันทร์ที่ 2๔ กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 13.32 นาฬิกา 47 วินาที ถึงวัน

อังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 นาฬิกา กรณีไม่นับการอภิปรายเป็นของฝ่ายใด ประธาน      
สภาผู้แทนราษฎร ฝ่ายใด หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอหารือ หรือประท้วง ใช้สิทธิพาดพิง หรืออ่ืน  ๆ        
ใช้เวลารวมกัน 2 ชั่วโมง 58 นาที 43 วินาที กรณีนับเป็นเวลาอภิปราย คณะรัฐมนตรี ใช้เวลา 4 ชั่วโมง  
35 นาที 21 วินาที  พรรคร่วมฝ่ายค้าน ใช้ เวลา 11 ชั่วโมง 11 นาที  8 วินาที  พรรคร่วมรัฐบาล  
ใช้เวลา 15 ชั่วโมง 46 นาที 49 วินาที  

        (2  วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ต้ังแต่เวลา 17.00 นาฬิกา ถึงวันพุธที่  
26 กุมภาพันธ์ 2563 ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 6 นาที 59 วินาที เป็นไปตามข้อตกลงของคณะกรรมการ
ประสานงานพรรคร่วมทั้ง 2 ฝ่าย ดังนี้ 

              (2.1  กรณี ไม่นับรวมเป็นการอภิปรายของฝ่ายใด ค ากล่าวของประธาน         
สภาผู้แทนราษฎร ใช้เวลา 25 นาที 2 นาที  

              (2.2  กรณีนับเป็นเวลาการอภิปราย คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร    
ขอหารือ ประท้วง ใช้สิทธิพาดพิง หรือกรณีอ่ืน ๆ คณะรัฐมนตรีและพรรคร่วมรัฐบาล ใช้เวลา 1 ชั่วโมง  
17 นาที 44 วินาที พรรคร่วมฝ่ายค้าน ใช้เวลา 6 ชั่วโมง 24 นาที 43 วินาที ใช้เวลารวม 7 ชั่วโมง 41 นาที         
57 วินาที 

        (3  วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00 นาฬิกา วันพฤหัสบดีที่ 
27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 02.00 นาฬิกา 43 นาที 13 วินาที เป็นไปตามข้อตกลงของคณะกรรมการ
ประสานงานพรรคร่วมทั้ง 2 ฝ่าย  โดยยกยอดจากการอภิปรายวันอังคารที่  25 กุมภาพันธ์ 2563  
ต้ังแต่เวลา 17.00 นาฬิกา ดังนี้ 
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             (3 .1  กรณี ไม่นับรวมเป็นการอภิปรายของฝ่ายใด ค ากล่าวของประธาน        
สภาผู้แทนราษฎร ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 56 นาที 35 วินาท ี

             (3.2  กรณีนับเป็นเวลาการอภิปราย คณะรัฐมนตรี พรรคร่วมรัฐบาล ใช้เวลา    
5 ชั่วโมง 39 นาที 42 วินาที พรรคร่วมฝ่ายค้าน ใช้เวลา 17 ชั่วโมง 42 นาที 14 วินาที ใช้เวลารวม       
23 ชั่วโมง 21 นาที 56 วินาที จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมฯ ได้รับทราบ  

 ที่ประชุมรับทราบ 

     ๒. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่น  
         รายงานส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ ดังนี้ 
         กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร ตามที่ ได้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

หารือในที่ประชุมฯ กรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านหนึ่งเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นและอาจได้รับเชื้อ 
COVID-๑๙  ซึ่ งอาจส่งผลกระทบกับสุขภาพของสมาชิกและบุคลากรในวงงานรัฐสภา โดยที่ประชุม 
ได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในขณะนั้นคือ นายชวน หลีกภัย  
ได้มีบัญชาให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรด าเนินการหามาตรการแก้ไขเรื่องดังกล่าว เป็นการเร่งด่วน  
ซึ่งส านักบริการทางการแพทย์ประจ ารัฐสภา ร่วมกับส านักรักษาความปลอดภัย ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
   1. กรณีที่ มีสมาชิกเดินทางไปประเทศญี่ ปุ่ น  ส านักบริการทางการแพทย์         
ประจ ารัฐสภา ได้โทรศัพท์ประสานงานกับสมาชิกท่านนั้นแล้ว และได้ประสานกับแพทย์โรงพยาบาล 
บ าราศนราดูร เพ่ือจ ากัดพ้ืนที่ตรวจสอบสมาชิกดังกล่าว เมื่อคืนวันที่  26 กุมภาพันธ์ 2563 สมาชิก 
ได้เข้ารับการตรวจผลทางแล็บกับโรงพยาบาลบ าราศนราดูรแล้ว แพทย์ไม่ได้รับตัวแอดมิด เนื่องจาก 
ไม่มีอาการไข ้และให้รอฟังผลแล็บการตรวจในวันนี้ ซึ่งผลเป็นประการใดจะแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป 
   2. ส าหรับมาตรการรักษาความสะอาดและการป้องกัน เชื้อ ส านักบริการ 
ทางการแพทย์ประจ ารัฐสภา ส านักรักษาความปลอดภัย ได้ระดมเจ้าหน้าที่ในการท าความสะอาดด้วย 
น้ ายาฆ่าเชื้อโรคในห้องประชุมฯ โดยทั่วแล้ว เริ่มตั้งแต่ โต๊ะ เก้าอ้ี ไมโครโฟน ราวระเบียงในบริเวณด้านหน้า
ห้องประชุม ห้องคณะรัฐมนตรี ด้านหลังห้องประชุมฯ ที่จับประตู ราวบันได ห้องน้ า ปุ่มกดลิฟต์ และบริเวณ
ด้านนอกห้องประชุมฯ ทางเดินบริเวณชั้น 2 และพ้ืนที่บริเวณชั้น 1 ตั้งแต่ทางเข้า พ้ืนทีส่ าหรับสื่อมวลชน และ
พ้ืนที่ส าหรับการแถลงข่าว ได้ด าเนินการท าความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

   ที่ประชุมรับทราบ  

 จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หารือในมาตรการเฝ้าระวัง
การระบาดของโรค COVID-๑๙  โดยสมาชิกฯ หลายคนเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรขอความร่วมมือกรรมาธิการ
ให้งดหรือเลื่อนการเดินทางไปดูงานต่างประเทศ หรือมีค าสั่งห้ามสมาชิกฯ ที่เดินทางไปยังประเทศที่ม ี
ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเข้าร่วมการประชุมฯ และขอให้ตรวจสอบรัฐมนตรี จ านวน 3 คน ที่เดินทางไปยัง
ประเทศทีมี่ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไปตรวจคัดกรองเพ่ือให้เกิดความมั่นใจ  
 

(๓) รับรองรายงานการประชุม       (ไม่มี) 
  

(๔) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว    (ไม่มี) 
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 เรื่องด่วน     
 - ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล โดย 

นายสมพงษ์  อมรวิวัฒน์ ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ จ านวน ๒๒๓ คน เป็นผู้เสนอ 
  ซึ่งเป็นการประชุมต่อจากการประชุมเมื่อวันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยสมาชิกฯ       

ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม     
โดยอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การแก้ปัญหาเศรษฐกิจไร้ประสิทธิภาพ เกษตรกรได้รับผลกระทบ  
ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า เช่น ข้าว ยางพารา นอกจากนี้  ยังมีการเอ้ือประโยชน์ให้ บริษัท ฟิลลิป  
มอร์ริส  (PML) เลี่ ยงภาษี บุ หรี่และส าแดงเท็จศุล กากร โดยที่ ป ระชุม  กรอ . นายกรัฐมนตรีมีมติ 
ให้กระทรวงการคลัง โดยกรมศุลกากรร่วมกับเอกชนปรับปรุงกฎหมายศุลกากรในประเด็นบทลงโทษให้
เหมาะสมกับเจตนา และมีการใช้มาตรา ๔๔ ยืดเวลาการฟ้องร้อง บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส ก่อนจะมีมติ
คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้แก้ไขร่างพระราชบัญญัติศุลกากร เพ่ือลดค่าปรับให้  บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส  
อีกทั้ง ยังมีการปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่ไทย ก าหนดราคาขายปลีกที่ขายเกินซองละ ๖๐ บาท ต้องถูกเก็บภาษี
ร้อยละ ๔๐ มีผลให้ส่วนแบ่งการตลาดของบุหรี่ไทยลดลง แต่บุหรี่นอกเติบโตถึงร้อยละ ๕๕ ซึ่งมีการอภิปราย
ไม่ไว้วางใจ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
การต่างประเทศ ซึ่งแทรกแซงการด าเนินคดีของพนักงานอัยการ เพ่ือช่วยเหลือในคดีน าเข้าบุหรี่หลีกเลี่ยง 
ภาษีศุลกากรและส าแดงเท็จ และการเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  (สนช.  เห็นช อบร่างแก้ไข
พระราชบัญญัติศุลกากร วาระ ๓ ก่อนที่จะมีผลบังคับใช้เพ่ือแก้กฎหมายลดเบี้ยปรับ รวมทั้ง ยังมีเรื่อง 
การต่อสัญญาเช่าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ถึง ๕๐ ปี  เพ่ือเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจแบบครบวงจร 
เป็ นการเอ้ือประโยชน์ ให้ กลุ่ มทุนรายหนึ่ งอย่ างมีนั ยแอบแฝง และการจัดซื้ อรถถั งงบประมาณ  
๗,๐๐๐ ล้านบาท ของกระทรวงกลาโหม ส่งผลกระทบถึงความมั่นคงของประเทศ และได้สินค้าที่ไม่มี 
คุณภาพ ไม่เหมาะสมกับงบประมาณแผ่นดินที่ได้ใช้ไป  

   พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
ตอบชี้แจงว่า การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยพายุโพดุลและคาจิกิ ในช่วงวันที่ ๒๔ สิงหาคม –  
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี แบ่งเป็น ด้านเกษตรกรรม มีงบประมาณในการช่วยเหลือ
เยียวยาจ านวน ๔๓๘,๓๕๙,๒๐๒ บาท ปัจจุบันจ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว ด้านประมง  
มีงบประมาณในการช่วยเหลือเยียวยา จ านวน ๕,๔๐๐,๓๙๑ บาท ปัจจุบันจ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกร
เรียบร้อยแล้ว ด้ านปศุสัตว์  มี งบประมาณ ในการช่วยเหลือเยียวยา  จ านวน ๑ ,๖๙๕ ,๗๙๕ บาท  
ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการเบิกจ่าย เนื่องจากต้องมีการส ารวจตรวจสอบความเสียหายให้ชัดเจน ซึ่งรัฐบาล 
จะเร่งรัดอย่างถึงที่สุดเพ่ือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตอบข้อชี้แจงในประเด็นที่เก่ียวเนื่องกับกระทรวงต่าง ๆ  

 นายวิษณุ   เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ตอบชี้แจงว่า กรณี  บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส 
กล่าวหาว่ารัฐบาลเอ้ือประโยชน์ให้กับธุรกิจของต่างชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี            
ว่าการกระทรวงต่างประเทศ ช่วยเหลือในคดีน าเข้าบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรและส าแดงเท็จ โดยแทรกแซง
และก้าวก่ายการด าเนินคดีของพนักงานอัยการและกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นการกระท าผิดกฎหมายนั้น    
ไม่เป็นความจริง แต่เป็นการบริหารราชการแผ่นดินตามหน้าที่เท่านั้น โดยไม่ได้มีเจตนาจะให้ความช่วยเหลือ 
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บริษัท  ฟิลลิป  มอร์ริส  แต่อย่ างใด ส่วนกรณี ที่ ดิน โรงงานยาสูบซึ่ งกรมธนารักษ์ เป็น เจ้าของและ 
ปกครองดูแล เป็นการเอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มทุนรายหนึ่งนั้น รัฐบาลไม่สามารถท าได้เนื่องจากรัฐบาลสมัย 
นายอานันท์  ปันยารชุน มีมติให้น้อมเกล้าถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง รัฐบาลต่อมาจึงได้มีมติให้ที่ดินโซนซีติดถนนรัชดา สร้างเป็นสวนน้ าจึงไม่สามารถยกให้กลุ่มนายทุน
ได้ตามท่ีถูกกล่าวอ้าง ส่วนโซนดีมีมติให้สร้างเป็นสวนป่าก็ไม่สามารถยกให้กลุ่มนายทุนได้เช่นกัน แต่ในปัจจุบัน
ยังมีโรงงานยาสูบตั้งอยู่หลายแห่ง จึงยังไม่สามารถสร้างสวนป่าได้ โดยได้รับพระราชทานชื่อสวนเบญจกิติจาก
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั้งนี้  รัฐบาลปัจจุบันได้เร่งรัด       
ในการปลูกต้นไม้สร้างสวนป่าให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ เพ่ือจะน้อมเกล้าฯ ถวายในวันเฉลิมพระชนมพรรษา      
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  นายดอน  ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ตอบชี้แจงว่า กระทรวง
การต่างประเทศไม่ได้แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย โดยมีหน้าที่รายงานข้อเสนอของ         
บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส ต่อรัฐบาล และมีหน้าที่ประสานงานทุกภาคส่วนในต่างประเทศเพ่ือรักษาผลประโยชน์
สูงสุดของประเทศ รวมทั้งไม่เคยเสนอให้แก้ไขกฎหมายให้ลดอัตราค่าปรับตามพระราชบัญญัติศุลกากร         
แต่อย่างใด 
  พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ตอบชี้แจงว่า การจัดซื้อเรือด าน้ า        
และรถถัง เป็นการวางแผนงบประมาณโครงการเสริมสร้างก าลังรบของกองทัพเรือและกองทัพบก เพ่ือให้มี
ยุทโธปกรณ์ที่เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนมีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจเพ่ือรองรับภัยคุกคาม    
ซึ่งรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณดังกล่าวให้ตามความเหมาะสม  
   พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ตอบชี้แจงว่า กองทัพ    
มีภารกิจ ๒ ประการ คือ  
  ๑. การเตรียมก าลังพล เครื่องมือ ยุทโธปกรณ์ หลักนิยม การฝึก และแผนให้แต่ละหน่วย
พร้อมปฏิบัติการใช้ก าลังตามภารกิจ  
  ๒. การใช้ก าลั งในการป้องกันประเทศ รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ การพัฒนาประเทศ รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนและการบรรเทาภัยพิบัติ โดยกองทัพ       
ได้เตรียมก าลังพลเท่าที่จ าเป็น เพ่ือให้สามารถรองรับสถานการณ์ได้ภายในห้วงเวลาที่มีการประเมินประมาณ 
๕ – ๑๐ ปี ไม่ได้เตรียมก าลังพลเต็มก าลังตามที่หลายฝ่ายกังวลแต่อย่างใด การด าเนินการจะค านึงถึง
งบประมาณที่ได้รับตามกรอบงบประมาณด้วย ส่วนสาเหตุที่ต้องมีการเตรียมก าลังพลนั้น เนื่องจาก 
ประเทศไทยมีเส้นแบ่งเขตแดนทางบก ๕,๖๕๖ กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดก าลังพลป้องกันชายแดน
ประมาณเกือบสี่หมื่นคน และยังปฏิบัติหน้าที่การป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ยาเสพติด  
และการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า นอกจากนี้ ยังมีน่านน้ าความยาวกว่า ๑,๖๘๐ ไมล์ทะเล มีพ้ืนที่ทางทะเลกว่า
สามแสนตารางกิโลเมตร พ้ืนที่ทางบกประมาณห้าแสนตารางกิโลเมตร จึงมีความต้องการยุทโธปกรณ์ 
ตามความจ าเป็นเพ่ือทดแทนยุทโธปกรณ์ท่ีใช้มาเป็นระยะเวลากว่า ๓๐ ปี ซ่ึงการจัดหายุทโธปกรณ์แบ่งเป็น  
๒ มาตรการ คือ  
  ๑. ซ่อมแซมยุทโธปกรณ์เดิมที่มีอยู่แล้วให้สามารถใช้งานได้ต่อไป  
  ๒. จัดหายุทโธปกรณ์ทดแทนเท่าที่จ าเป็น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม         
ตอบชี้แจง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเรื่องความมั่นคงว่า มีแผนแม่บทการปฏิรูปบริหารจัดการและการปรับปรุง
โครงสร้าง กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ เพ่ือปรับปรุงการบริหารจัดการและระบบวิธีการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันอยู่ในแผนการพัฒนาระยะกลาง มีการทดลองสมัครก าลังพล มีการจ้างงาน
หลากหลาย และสร้างงานให้กับกลุ่มอาชีพ โดยมีจุดมุ่งหมายในการปรับขนาดก าลังพลตามความเหมาะสม       
บรรจุในอัตราแรกบรรจุ พร้อมกับพัฒนาบุคลากรและแก้ไขระเบียบให้ทันสมัย ให้เป็นไปตามความต้องการ
ประชาชน 
  จากนั้น สมาชิกฯ ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 
โดยอภิปรายประเด็นต่าง ๆ อาทิ  การได้รับต าแหน่งประธาน รองประธาน และกรรมการมากถึง               
๓๗  คณ ะกรรมการ ซึ่ ง เป็ นคณ ะกรรมการที่ มี ความส าคัญ เป็ นอย่ างยิ่ งต่ อการบริหารประเ ทศ                      
แต่ผลการด าเนินงานกลับล้มเหลวทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ซึ่งวิกฤติการณ์ฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นวาระเร่งด่วนของชาติมาเป็นระยะเวลาหนึ่ งปียังคงไม่สามารถแก้ปัญหาได้ 
คณะกรรมการบริหารจัดการน้ าและอุทกภัย ยังคงเกิดปัญหาน้ าท่วมน้ าแล้งเกิดขึ้น ซ้ าซาก นอกจากนี้          
ยังล้มเหลวในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืน มีส่วนในพฤติการณ์อันเชื่อได้ว่าขัดขวางการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ กลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ต ารวจที่มีผลงานโดดเด่น ปล่อยปละละเลยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง 
ใช้อ านาจในทางมิชอบ ปล่อยปละละเลยให้การปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
อย่างร้ายแรง 
  พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ตอบชี้แจงว่า กรณีผู้ลี้ภัยชาวโรงฮิงญา
ไม่ใช่เหยื่อการค้ามนุษย์ แต่เป็นผู้ที่หลบหนีการเข้าเมืองตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒       
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยได้ดูแลตามหลักมนุษยธรรมอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิต รวมทั้ง        
ได้สนับสนุนอาหารและน้ ามันให้กับผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาในการเดินทางไปยังประเทศที่สาม โดยรัฐบาล 
ได้สนับสนุนในการแก้ไขปัญหารัฐยะไข่  ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ด้วยวิธีการอพยพผู้ลี้ภัย 
ชาวโรฮิงญากลับคืนสู่ถิ่นฐานด้วยความสมัครใจ ส่วนเรื่องการค้ามนุษย์ ตั้ งแต่ปี  ๒๕๕๗ เป็นต้นมา  
ประเทศไทยได้รับการจัดระดับให้อยู่ในเทียร์ ๒ สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลไทยและภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมกัน
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ นอกจากนี้ รัฐบาลยังให้ความส าคัญในเรื่องการด าเนินคดี
การค้ามนุษย์กับผู้กระท าความผิด ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ ทหาร ต ารวจ หรือพลเรือน ด้วยการบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจังและเด็ดขาด 
  นายจุติ  ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
ได้รับมอบหมายจากพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา ให้ตอบชี้แจงว่า กรณีที่ประเทศไทยมีการค้ามนุษย์            
ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั้น ไม่เป็นความจริง เพราะการค้ามนุษย์ที่เดินทางโดยเรือจากประเทศลิเบียไปประเทศอิตาลี 
มีเป็นจ านวนมากกว่าประเทศไทยหลายเท่ า และยังไม่หยุดในปัจจุบันนี้  ประการต่อมา การค้ามนุษย์ 
ชาวโรฮิงญาในประเทศไทยประมาณ 10,000 ราย ในประเด็นที่เข้ามาที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์มีการจับ
ด าเนินคดี จ านวน 286 คดี มีผู้ต้องหา จ านวน 552 คน มีการช่วยเหลือผู้เสียหาย จ านวน 1,818 คน     
และได้ช่วยเหลือผู้คุ้มครองเหยื่อของผู้เสียหาย จ านวน 1,560 คน ซึ่งประเทศไทยอยู่ในระดับเทียร์ 3       
การส่งออกของประเทศไทยได้รับความเสียหายไม่สามารถส่งออกได้ แต่ได้มีการแก้ปัญหาดังกล่าวให้มาอยู่ที่
ระดับเทียร์ 2 โดยเส้นทางที่ท าให้ประเทศไทยขยับไปสู่ระดับเทียร์ 1 ได้ถอดบทเรียนมาจากประเทศสมาชิก
อาเซียน ซึ่งได้รับการยอมรับจากประเทศสหรัฐอเมริกาในการแก้ปัญหาด้านการค้ามนุษย์เป็นอย่างยิ่ง 
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และมีการติดตามการประชุมกันอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายให้ความรู้ถึงปัญหา อุปสรรค 
และวิธีการแก้ไข เพ่ือพยายามผลักดันให้ประเทศไทยไปสู่ในระดับเทียร์ 1 ต่อไป 
  เมื่อรัฐมนตรีได้ชี้ แจงเป็น เวลาพอสมควรแล้ว ประธานฯ ได้ขอให้สมาชิกฯ ลงมติ 
ปิดการอภิปรายการพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล  
ด้วยคะแนน ๒๕๑ เสียง จากนั้น ประธานฯ ได้สั่งปิดการประชุม เวลา ๑๙.๑๕ นาฬิกา และนัดลงมติ 
ญัตติดังกล่าวในวนัพรุ่งน้ี เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา 
 
ปิดการประชุมเวลา ๑๙.๑๕ นาฬิกา 
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